

NWR - ลั่นๆ อาจส่งผลดี กลางๆ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

การอ่านปัจจัยทางเทคนิค บางครั้ง เราไม่ได้หมายถึงว่า มันจะต้องเป็นไปตามที่เราคาดไว้เสมอ ไม่เช่นนั้น หลักการที่จะ ต้อง Stop Loss คงไม่มีแน่ ถ้าเกิดว่าทุกอย่างเป็นไปตามเทคนิคที่เราอ่านได้ในเวลานั้น... แน่หนอว่า วันนี้ กราฟดูดี วันรุ่งขึ้น อาจจะเป็นอีกเรื่องเลยก็ได้ หรือ วันนี้ดูแย่มาก แต่พอวันรุ่งขึ้น มายังไงไปยังไม่ทันเห็น แต่ก็เล่นขึ้นเสียไร้ราคาไม่ทัน... มันไม่มีอะไรแน่นอนเต็มๆ ร้อยนะ แต่ถ้าเราพอรู้หลัก ยังไงเสีย เราก็จะไม่เสียหลักในการซื้อหรือขาย ไม่ว่าจะทั้งเก็งกำไรหรือลงทุน... บางครั้งอ่านเทคนิค เหมือนจะยาก แต่ถามว่า จะง่ายไหม ก็ไม่ได้ง่ายเสียเลยทีเดียว ตามที่เห็นเมื่อเราได้ระบบของการคิดวิเคราะห์กราฟทางเทคนิค ก็ได้กล่าวมาบ่อยแล้วว่า ควรจะเริ่มอะไร ยังไงก่อนหลัง แล้วไอทีหลังนี้แหละที่สำคัญ ว่าควรจะพิจารณาในช่วงเวลาอะไร... ท่านที่ไปสัมมนาเมื่อวันเสาร์ คงได้ทราบกับไปแล้วหรือท่านที่ได้เคยเข้าอบรมกับทาง UIA. 1-3 รุ่นที่ผ่านมา ก็น่าจะจำกันได้... แต่ชื่อใหม่ ของบางอย่างที่เราเคยมันคงกับมันมาอย่างต่อเนื่อง ในช่วงที่เป็นมือใหม่หัด พอนานๆ ไป เรากลับลืมน แล้วก็จะเอ่ยคำที่ว่าทำไม่ลืมไปได้ไง ทั้งๆ ที่เคยดูมาทำมาตลอด... แล้วก็รูปแบบหรือกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยเทคนิคที่เหนือเมฆกล่าวไว้แล้วนั้น บางครั้งเราคิดไว้ล่วงหน้า แต่พอถึงเวลาเริ่มต้นชั่วโมงซื้อขาย หรือ หนังกานั้น อาจจะต้องมีจังหวะ หรือ อาจจะต้องดิ่งจังหวะรอๆ ไว้บ้างก็มี เรียกว่า มันไม่ใช่ตามที่คุณวางแผนไว้เลยนี่แบบนี้ น่าจะต้อง มีนอกมีในอะไรซักอย่างหรือเปล่า ... นั่นแหละ ถ้าเขียนไปจากที่ดูไว้ เราก็ควรรอดูก่อน

ดูตามเกม...

ถ้าจะว่าไป หุ่นที่มาในช่วงบ่ายๆ หรือในช่วงโมงท้ายๆ ตลาดนั้น ก็จจะว่ายากที่จะกำหนดแผนการเล่นล่วงหน้า... อย่าง NWR ถ้า จะเปิด แล้ววิ่งขึ้นต่อ จะดีกว่า แต่ถ้าหนึ่งๆ ก็อาจจะพักได้

แนวรับ : ... 1.47-1.45 หรือ เปิด 1.48 แล้วยืนได้ ก็ยังไหว ห้ามหลุด 1.40

เป้าหมาย : ... 1.69-1.70 ระยะ 1-2 วัน อาจเป็นไปได้อ แต่ควรเล่นรอบก่อน

Price Chart...(NWR)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น NWR... วันนี้ ว่ากันที่สัญญาณระยะสั้น ล้วนๆ เลย ไม่ว่าจะในรูปแบบราคา หรือ Price Pattern ที่เหนือเมฆกล่าวไว้ในสัมมนาว่า หากอย่างเก็งกำไรก็อ่าน Pattern ออก ก็จะได้เปรียบ หรือ เรื่องของ MA. ก็สามารถเอามาเก็งกำไรระยะสั้นได้... อย่างในภาพนี้ เราจะเห็น MA. ระยะสั้น มีแนวโน้มเชิงบวก หรือ ขาขึ้น แคมมีสัญญาณ Golden Cross ให้ได้ หากราคาไม่หลุด MA5days ลงมาเสียก่อน ก็ยังน่าสนใจ หรือ ถ้าดูกันที่รูปแบบราคา ที่เป็นธงสามเหลี่ยม จากการผ่านระดับ 1.43 ขึ้นมาได้ แคมยืน 1.45 ได้นั้น จะยืนยัน โอกาสของการขึ้นแรงๆ ตามมาได้ ซึ่งเป้าหมายตาม Pattern นี้ จะอยู่ที่ระดับ 1.7 (MA. ซีแนวโน้ม / Pattern ให้เป้า)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคีย ฮี ยาน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการดังกล่าวที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน